



●... เรื่องราวของการยื่นคนละมุมระหว่างรัฐบาลกับชาวเทพา ต่อ **โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา** ตั้งบนชายฝั่งทะเล ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ความกว้างใหญ่ของโรงงานกินพื้นที่ประมาณ 2,960 ไร่ มีการสร้างท่าเทียบเรือหน้าโครงการรับเรือขนส่งถ่านหินบิทูมินัส/ซบิทูมินัส ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ... ● ถ่านหินดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และยังมีมีการก่อสร้างแนวสายส่งไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ ระยะทางประมาณ 70-80 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่ 3 ตั้งอยู่ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา อันนี้เป็นข้อมูลที่ทำอ่านได้จาก กฟผ. ... ● ปัจจุบัน โครงการยังถูกต่อต้านอย่างต่อเนื่องข้ามมาหลายปี ภายใต้เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ปักหลักถึงทำเนียบรัฐบาลแล้ว มีการยื่นจดหมายน้อยบอกนายกว่าให้ทบทวนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งนี้เสีย... ● ขณะที่ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี รับศีกหนักหลายด้าน กองกำลังลดถดถอย ให้ข่าวตอนหนึ่งว่า ช่วงที่มีการจัดการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.สงขลา เมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ได้สั่งการ **ศิริ จิระพงษ์พันธ์** รมว.พลังงาน ไปดำเนินการและชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เท่าที่ทราบอาจจะต้องชะลอโครงการนี้ไปก่อนช่วงเวลาหนึ่ง... ● คำว่า “ชะลอ” ตีความชัดเจนว่า ยังไม่เลิกโครงการนี้ แต่รอการเจรจาพูดคุยหรือชี้แจงกันก่อน นายกฯยังเป็นห่วงจากข้อมูลที่พบว่า ภาคใต้มีปัญหาเรื่องพลังงานที่ขาดแคลน ต้องแก้ทั้งสายส่งกระแสไฟและแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าของตัวเอง ที่ผ่านมา ก็มีการถาม รมว.พลังงาน จะมีวิธีการอื่นที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาขาดแคลนพลังงานได้หรือไม่ ทาง รมว.พลังงานก็แจ้งว่า มีวิธีแก้ไขแต่เป็นในระยะสั้นๆ... ● กลุ่มเครือข่ายไม่ได้สนใจกับสิ่งที่พูดดังกล่าว นั่งยันนอนยันโครงการต้องถูกยุติหรือล้มไปเลยหันมาใช้พลังงานธรรมชาติทดแทน ชาวบ้านต่างมองในวิถีชีวิตของตัวเองว่ามีไฟฟ้าให้ใช้เพียงพอแล้ว... ● เข้าใจว่าการชะลออาจจะเกิดการยืดเวลาออกไปไม่มีกำหนด หรือจะถึงรัฐบาลใหม่ที่คาดว่าจะมีขึ้นในปี 62 ทราบใดที่มีการชะลอโครงการนี้ ชาวเทพาก็จะจับตาดูไปเรื่อยๆ ไม่ยอมให้ก่อสร้าง อาจจะต้องมีรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ต่อ... ● สุดท้ายแล้วโครงการจะลงเอยอย่างไรนั้น สุดท้ายจะคาดเดา รัฐกตปุมโครงการไปแล้ว ชาวบ้านก็ไม่ยอมมถอยแม้แต่ก้าวเดียว เมื่อไม่มีใครถอยให้กันก็อยากที่จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อันทอดยาวเช่นนี้... ●

**นายอุตสาหะ**